



พ่ออุปถัมภ์เยี่ยมเด็กในอุปการะ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2011 คุณ Givoli Luc คุณพ่ออุปถัมภ์ชาวฝรั่งเศส มาเยี่ยมเด็กชาย กานต์ สังขะโท ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่ต้นอุปการะอยู่

โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนของ กองทุนลุ่มน้ำโขง (Enfants du Mekong) ดำเนินการ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยพ่อแม่อุปถัมภ์ชาว ฝรั่งเศสจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กในอุปการะเป็นประจำทุก ๆ เดือน ซึ่งปัจจุบันมีเด็ก 18 คน ใน จ.สุรินทร์ และ 133 คน ใน จ.สระแก้ว ได้รับทุนการศึกษานี้

**อาสาสมัครโคเออร์
สร้างวัดนันทบุญอันตน นาสะอุ้ง**

ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2011 บาทหลวง อนุชา ชาวแฟรงก์น้อย จิตตาศิริการคณะอาสาสมัครคาทอลิก สงเคราะห์ ได้นำคณะอาสาสมัครฯ วัดพระบิดาเจ้า วัดพระคริสตประจักษ์ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลัวร์ด บางสะแก และโคเออร์ซีไอเคิล (อาสาสมัครฯ วัดนันทบุญเปโตร สามพราน) ร่วมกันสร้างวัดนันทบุญอันตน นาสะอุ้ง ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยกันสร้างห้องสุขาให้กับวัด โดยมีชาวบ้านจากหมู่บ้าน หมานขาวมารวมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และในโอกาสนี้ได้มีการก่อตั้งคณะอาสาสมัครฯ บ้านนาสะอุ้ง โดยบาทหลวงวรญาณ สีข้อน เจ้าอาวาส ให้การสนับสนุน

ตุ๊กตามือสอง... เพื่อน้อง ๆ



ช่วงปลายปี 2010 โคเออร์ได้รณรงค์ ขอรับบริจาคของเล่นและตุ๊กตามือสองจาก โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำไปมอบให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งในหมู่บ้านไทยในภาคเหนือและตามแนว ชายแดนไทย - กัมพูชา ใน จ.สุรินทร์ และ สระแก้ว รวมทั้งในค่ายพักพิงผู้หนีภัยจากการ สู้รบชาวพม่าทั้ง 9 แห่ง ใน จ.แม่ฮ่องสอน ดาก ราชนบุรี และกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันพระ คริสตสมภพ และ วันเด็กแห่งชาติ



จดหมายข่าว

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2011



ดำเนินตามภายใต้
คณะกรรมการอำนวยการร่วมสงเคราะห์
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
ตลอดจนราษฎรไทยที่เจ็บผลกระทบจาก
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
บนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยไม่คำนึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสัญชาติการเมือง
ด้วยจิตคารุณิกแห่งการ "รักและรับใช้"



สวัสดิ์ดีค่ะทุกท่าน
สามเดือนแรกของปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะค่ะ แต่เป็นการเริ่มต้นปีที่มีเหตุการณ์เลวร้ายอย่างไม่คาดฝันเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ เกิดขึ้นรอบตัวเรามากมาย... ดังที่ทราบกันอยู่แล้วถึงภัยธรรมชาติซึ่งไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้คือแผ่นดินไหว ซึ่งเริ่มจากเกิดในประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และในวันที่ 11 มีนาคม ได้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมา ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล นอกจากนั้นประเทศเพื่อนบ้านของเรา ได้แก่ พม่าและลาว ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องกันตามมา และแม้แต่ในประเทศของเราเองอากาศก็แปรปรวนทั้งที่เข้าสู่ฤดูร้อนแต่อากาศกลับหนาวเย็น ในขณะที่เดียวกันก็เกิดภัยแล้งในภาคอีสาน และอีกหลายจังหวัดภาคใต้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีใครได้ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามารถห้ามมิให้เกิดขึ้นได้ถึงเวลาที่เรารู้สึกหวั่นกลับมามองดูว่า เราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อช่วยกันปกป้องรักษาโลกใบนี้ให้แก่ลูกหลานของเรา... เริ่มที่ตัวเราก่อนดีไหมคะ?

ขณะนี้โคเออร์และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันรณรงค์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้ ซึ่งหากท่านต้องการบริจาคก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชีโคเออร์ หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1 และแฟกซ์สำนักงานการเงินมายังโคเออร์ ระบุว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ท้ายสุดสำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้... ขอพวกเราช่วยกันสวดภาวนาสำหรับประเทศที่กำลังประสบภัยทั้งภัยจากการสู้รบและจากธรรมชาติ เพื่อความสงบและสันติสุขแก่โลกของเรา... แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ

ภาพข่าว: บงกคโพลด์

ช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยการสู้รบ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา ทำให้ประชาชนชาวไทยต้องอพยพหนีภัยเข้าไปอยู่ตามศูนย์อพยพต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว และหนึ่งในนั้นคือศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งโคเออร์ ร่วมกับ คาร์ิตัสประเทศไทย และสังฆมณฑลอุบลราชธานี นำโดย พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา จัดตั้งของบรรเทาทุกข์จำนวน 1,000 ชุด และตั้งโรงงานทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ โดยเงินทุนดำเนินงานได้มาจากโรงเรียน วัด คณะนักบวช และผู้มีจิตเมตตาทั่วไป ที่บริจาคเข้ามาที่โคเออร์

และจากการที่ผู้อพยพเหล่านั้นเดินทางกลับสู่บ้านเรือนตัวเองในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ยังคงมีเงินบริจาคคงเหลืออยู่ที่โคเออร์อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม เงินบริจาคที่เหลือทั้งหมด โคเออร์จึงสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ผ่านทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

โคเออร์ต้องขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งกับเราเสมอมา ในการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะลำบาก



โคเออร์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2011 เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงานโคเออร์แม่สอด ได้ร่วมกับเกษตรกรบ้านแม่ออกผามู อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 18 คน ในการทำระหวัดน้ำจากท่อนไม้แก่นและไม้ไผ่ เพื่อชักน้ำจากแม่น้ำมาใช้ในการทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการจัดการน้ำ โดยไขภูมิปัญญาชาวบ้านแก่กลุ่มเกษตรกรด้วย งบประมาณในการดำเนินการในโครงการเกษตรในหมู่บ้านไทย (ICAD) ได้รับการสนับสนุนจาก คาร์ิตัส เดนมาร์ก (Caritas Danmark)

ฯพณฯ อาร์คิบิซอป d'Aniello เยี่ยมผู้หนีภัย



เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2011 โคเออร์ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการไทย NGOs องค์การชุมชนต่าง ๆ และผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในการร่วมใจกันต้อนรับ ฯพณฯ อาร์คิบิซอป d'Aniello ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนจักรและพระสันตะปาปา เดินทางมาเยี่ยมผู้หนีภัย โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ให้การต้อนรับ

ฯพณฯ อาร์คิบิซอป d'Aniello ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมาของท่านว่า เพื่อให้ผู้หนีภัยทั้งหลายได้สนใจเมื่อทราบว่า "ท่านไม่ได้ถูกตีเกลียด และพวกเราห่วงใยท่าน" ระหว่างพิธีมิสซา ท่านได้กล่าวถึงความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้ว่า "...ข้าพเจ้ามาด้วยสองมือเปล่า แต่กลับไปพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปี่ยม"

ในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านยังได้เยี่ยมชมงานเกษตรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวถ้ำหินของโคเออร์อีกด้วย

อบรมเรื่องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็ก

ในวันที่ 8-10 มีนาคม ที่ผ่านมา โคเออร์ได้จัดอบรมในหัวข้อ "สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก" ให้แก่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ จำนวน 40 คน ณ โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับการสนับสนุนจาก คาร์ิตัส สเปน (Caritas Espanola) การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง "สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก" วิธีการสังเกตข้อบกพร่องซึ่งในการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก การประชุมทีมสหวิชาชีพ การสืบค้นความจริง รวมถึงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมให้แก่เด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการอบรมในครั้งที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากการอบรมเรื่อง "สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก" ในครั้งแรกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2554 โดยมีทีมวิทยากรจาก Save the Children, UK และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มาเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ทั้งสองครั้ง

